



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

เรื่อง

1. คาดไม้ผลตะวันออก ปี 65 ผลผลิตพุ่ง
2. กษ.เคลียร์เงินเปิดด่านรับผลไม้ไทย
3. สารสกัดมะนาว-สับปะรดสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
4. เดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจ.น่าน
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: แล้งปีนี้ น่านมีน้ำเพียงพอ
6. เหนือพบจุดความร้อน 3,106 จุด
7. ทุ่มเงินเดือน หนี เมืองกรุงหันมาทำเกษตร
8. สำรวจร้านสายหมูสดอื่น เจ้าดังบ่นอุบแบกต้นทุน
9. กระท่อมพารวย! ชาวสวนปะเหลียนล้มแปลงยางพาราเพาะกล้าก้านแดงขาย...
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. วัดพลังเครื่องยนต์'ภาคส่งออก' แรงส่งเป้าหมายจีดีพีถึงฝั่ง4% ชู3เหตุการณ์...
12. อลัมน์: รุ่งตัดแวง: หนาวน้อยลง

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)



คาด ไม้ผลตะวันออก ปี 65 พลพผลิตพุ่ง

นายรัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี

(สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยถึง การจัดทำข้อมูลปริมาณการ

ผลิตไม้ผลเอกภาพรอบที่ 1 ปี 2565 โดยล่าสุด

ขณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก ได้ติดตามข้อมูลการพยากรณ์ไม้ผล

ตะวันออก ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน

มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด

(จันทบุรี ระยอง ตราด) คาดว่าจะมีประมาณ

1,139,393 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน

900,126 ตัน (เพิ่มขึ้น 239,267 ตัน หรือร้อยละ

27) เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย

ช่วงปลายปี 2564 เริ่มหนาวเย็นเร็ว ส่งผลต่อ

การออกดอกติดผลของไม้ผล ทั้งนี้ คาดว่า

ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดได้ตั้งแต่กลาง

เดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงกลางเดือน

กันยายน 2565 ซึ่งผลผลิตจะออกช่วงเดือน

พฤษภาคม 2565

สำหรับเนื้อที่ขึ้นต้นของไม้ผลทั้ง 4

ชนิด มีจำนวน 779,391 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564

ที่มีจำนวน 743,593 ไร่ (เพิ่มขึ้น 35,798 ไร่



หรือร้อยละ 5) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ

11 ส่วนลองกอง ลดลงร้อยละ 5 เงาะ ลดลง

ร้อยละ 3 และมังคุด ลดลงร้อยละ 1 เนื่องจาก

เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนมากขึ้น

เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน

642,280 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน

635,761 ไร่ (เพิ่มขึ้น 6,519 ไร่ หรือร้อยละ 1)

โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนลองกอง ลด

ลงร้อยละ 5 เงาะ ลดลงร้อยละ 2 และมังคุด ลด

ลงร้อยละ 1 เนื่องจากในสวนผสมเกษตรกรจะ

สร้างต้นผลไม้ทั้ง 3 ชนิดออกเพื่อปลูกทุเรียนแซม

และสร้างออกเพื่อให้ต้นทุเรียนมีทรงพุ่มรับ

แสงแดดสามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่

ผลผลิตรวม ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าทุเรียน

มังคุด และเงาะจะเพิ่มขึ้น โดยมังคุดเพิ่มขึ้นมาก

ที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 81 เนื่องจากสภาพอากาศที่

หนาวเย็นช่วงปลายปี 2564 และการได้พักต้น

จากการไม่ออกดอกติดผลในปีที่แล้ว ทำให้ต้น

มังคุดได้สะสมอาหารเต็มที่ รองลงมาทุเรียน เพิ่ม





ขึ้นร้อยละ 25 และเงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วน
ลองกอง ลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากปัญหาการ
ตกค้างอย่างต่อเนื่อง และปัญหาการส่งออกของ
ตลาดปลายทางประเทศเวียดนาม มีขอปรับซื้อ
ก่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม สศท.6 จะติดตามรายงาน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดในครั้งที่ 2 ช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 และมีกำหนดลงพื้นที่ติดตาม
สำรวจข้อมูลสถานการณ์การออกดอก ติดผล

และเก็บเกี่ยวผลผลิตจริงกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้
ผลทั้ง 4 ชนิด ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 เพื่อ
ใช้ข้อมูลวางแผนบริหารจัดการผลไม้ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
(Fruit Board) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ภาคตะวันออกต่อไป สำหรับท่านที่สนใจ
สามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออก
เพิ่มเติมได้ที่ สศท.6 ชลบุรี โทร. 0-3835-
2435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th

กษ.เคลียร์จีนเปิดด่านรับผลไม้ไทย

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่ประเทศจีนได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ณ ด่านนำเข้าจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงเดือน ธ.ค.2564 เป็นอย่างมากนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่าได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทย อีกทั้ง ทูตเกษตรได้ประสานงานกับทางการเงินมาตลอด ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนได้เปิดด่านรถไฟฝิงเสียง(เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) แล้ว โดยกำหนดให้นำเข้าผลไม้ไทยได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2565 เพื่อคลี่คลายปัญหาการปิดด่านคังชิ่ง (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ซึ่งส่งผลให้ทุเรียนและลำไยสดปริมาณมากต้องติดค้าง โดยทางการเงินพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลไม้ไทยทำการเปลี่ยนแปลงไปรับรองสุขอนามัยพืช

จากด่านคังชิ่งเป็นด่านรถไฟฝิงเสียง จะได้ขนส่งเข้าประเทศจีนได้ และต้องระมัดระวังอย่าให้ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งคนขับ รถ และสินค้า เพราะถ้าพบทางการเงินจะปิดด่านทันที

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ส่วนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกผลไม้ไทย กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบใหม่ของสำนักงานศุลกากรจีน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ 1.คู่มือการเข้าใช้ระบบฉบับภาษาไทย 2.คู่มือการดำเนินงานการให้บริการของทางการ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน” ฉบับภาษาไทย และ 3.เอกสารรวบรวมคำถามของผู้ผลิตอาหารที่พบข้อสงสัยในการปฏิบัติตามระเบียบฯ จากการประสานงานกับศุลกากรจีน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://www.moac.go.th/site-home> หรือ <https://www.opsmoac.go.th/news-preview-432991791570>

สารสกัดมะนาว-สับปะรด สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

น.ส.สมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
สบปราบ จำกัด เล่าว่า ในพื้นที่อำเภอสบปราบ มีการปลูก
สับปะรดและมะนาวจำนวนมาก ซึ่งในช่วงที่ราคาตกต่ำทำให้
มีสินค้าล้นตลาด จึงอยากแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีโอกาสเข้า
ร่วมคลัสเตอร์สมุนไพร และได้รับคำปรึกษาและขอคำแนะนำ
จาก ผศ.ดร.กรวิมล วัชชัย บุญพิสุทธิ์นันท์ นักวิจัยและอาจารย์
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ซึ่งได้นำศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย
มาประยุกต์ร่วมกับการวิจัยในห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อการ
พัฒนาสินค้าเกษตรของทางกลุ่ม โดยทำการสกัดสารสกัดจาก



มะนาวและสับปะรด
และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อความ
งาม ประกอบด้วย เซ
รัม 30 มิลลิลิตร ราคา

250 บาท โทเนอร์ ขนาด

100 มิลลิลิตร ราคา 250

บาท โลชั่น ขนาด 200 มิลลิลิตร ราคา 250 บาท และสบู่
ราคา 70 บาท วางจำหน่าย นอกเหนือจากสินค้าเกษตรของ
ทางกลุ่ม เป็นการสร้างรายได้และช่วยระบายสินค้าให้
เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง

ผศ.ดร.กรวิมล วัชชัย บอกว่า ได้ทำการศึกษาวิจัย
สับปะรดและมะนาวของทางกลุ่มเกษตรกร โดยทำการสกัด
แยกน้ำ และเปลือก และนำไปสกัดต่อด้วยกระบวนการที่
เหมาะสม ซึ่งพบว่า สารสกัดมีสารกลุ่มไกลโคไซด์ แซมโทน
คูมาริน เทอร์ปีนอยด์ และซาโปนิน เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่ง
มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ดีกว่าวิตามินซีถึง 40 เท่า นอกจากนี้ยัง
พบว่า สารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์
สำคัญในกระบวนการการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน
ของผิวหนัง ซึ่งดีกว่ากรดโคจิก ประมาณ 6 เท่า และยังสามารถ



ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลานิน
ไซต์ และมีกระบวนการสร้างเส้นใยคอลลาเจน
ในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้ดีอีกด้วย จากการศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสับปะรด
และมะนาว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุง
ผิว โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ทั้งสีกวน้ำ
และผิวทา ช่วยทำให้ผิวขาว กระจ่างใส
ชะลอวัย และเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้

กับผิวได้อีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมะนาวและสับปะรด
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสมคิด โทร.08-9951-5323 หรือทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ :
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด.



เดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจ.น่าน

นายนิพนธ์ ฟูศรี ผอ.โครงการชลประทานน่าน กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำจ.น่าน ให้เต็มศักยภาพมาก เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตด้านน้ำขึ้นในอนาคต โดยในระยะแรกจะดำเนิน 2 โครงการ สำคัญ คือ โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำแห่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาอูม อ.นาหมื่น จากเดิมที่มีศักยภาพเก็บกัก 13 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 15.73 ล้าน ลบ.ม. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดผาขน ต.เมืองจัน อ.ภูเพียง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ 500 ไร่ ให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดย 2 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสนอของบประมาณไปแล้ว

นอกจากนี้ภายในปี 2572 ในพื้นที่ จ.น่าน ยังมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำกัก ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา โครงการอ่างเก็บน้ำกักคอน ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง พื้นที่มีความลาดชัน ปริมาณฝนตกในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้นจึงเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ราบตามแนวลำน้ำ เกิดความเสียหายเป็นประจำทุกปี ในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำกัก และอ่างเก็บน้ำกักคอน นอกจากจะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยดังกล่าวได้แล้ว ยังจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค การประมงน้ำจืด และการท่องเที่ยวอีกด้วย จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ส่วนอีก 2 โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือ โครงการอ่างเก็บน้ำกักอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ความจุ 46.09 ล้าน ลบ.ม. เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งกักน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำหลากช่วงฤดูฝนโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 22,100 ไร่ ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง และ อ.เชียงกลาง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจิวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น ความจุ 3 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ เมื่อทั้ง 4 โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 174.82 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ราว 75,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ใน 52 หมู่บ้าน 13 ตำบล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและปรับปรุงผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ป่าภายในจังหวัด คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการทั้ง 4 ภายในปี 2566 เป็นต้นไป.



หลังสิ้นสุดฤดูฝน อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.น่าน ที่อยู่ในการดูแลของ กรมชลประทาน มีปริมาณน้ำที่จัดสรรรวม 30.22 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 70 ของปริมาณกักเก็บ

นายนิพนธ์ ฟูศรี ผอ.โครงการชลประทานน่าน บอกถึงแผน จัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ให้ความสำคัญในการจัดสรรน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก 2.7 ล้าน ลบ.ม. เพื่อนำรักษาระบบ นิเวศท้ายน้ำอีก 3 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรปลูกพืชฤดูแล้งไว้ 15 ล้าน ลบ.ม. ปลูกพืชได้รวม 19,300 ไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 2,100 ไร่ พืชไร่-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13,900 ไร่ นอกจากนี้จะต้องยังสำรอง น้ำส่วนหนึ่งไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝน (พ.ค.-ก.ค.) อีก 10 ล้าน ลบ.ม.

“กรมชลประทานมั่นใจว่าแผนการจัดสรรน้ำที่เตรียมไว้จะทำให้ ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่เพียงพอสำหรับประชาชนไปจนถึงสิ้นสุดแล้ง พื้นที่ ชลประทานจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน”

ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทานได้เตรียมเครื่อง

สูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง พร้อมเจ้าช่วยเหลือได้ทันที โดยประชาชนแจ้งเหตุ เพื่อรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานน่าน โทร.0-5471-6185 และเพื่อแก้ปัญหาหน้าระยะยาว กรมชลประทานจะดำเนินการ 2 โครงการสำคัญ โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำ



น้ำแห่งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อ.น่าน้อย จากเก็บกักน้ำได้ 13 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 15.73 ล้าน ลบ.ม. และ โครงการสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.หาดผาชน ด.เมืองจัน อ.ภูเพียง เพื่อ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ 500 ไร่

นอกจากนี้ภายในปี 2572 ยังมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกัก อ.ท่าวังผา ความจุ 52 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อ.เขียงกลาง ความจุ 73.73 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เฉลิมพระเกียรติ ความจุ 46.09 ล้าน ลบ.ม. และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจึกหรือมออาคาร ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาหมื่น ความจุ 3 ล้าน ลบ.ม.

เมื่อทั้ง 4 โครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 174.82 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 75,000 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ 52 หมู่บ้าน 13 ตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มโครงการทั้ง 4 ภายในปี 2566 เป็นต้นไป.



เหนือพบจุดความร้อน 3,106 จุด

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. พล.ต.อนันต พล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ส่วนหน้า (บก.คพ.ท.ภ.3 สน.) กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 64 พบว่าภาคเหนือมีค่า PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3-37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 10-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ระหว่าง 19-66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และค่า AQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับดี

พล.ต.อนันตพลกล่าวต่อว่า ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 1-31 ธ.ค. 64 พบเกิดจุดความร้อนสะสม 3,106 จุด ในพื้นที่เกษตร จำนวน 1,644 จุด ที่จ.อุดรดิตถ์ จำนวน 364 จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 432 จุด ที่จ.อุดรดิตถ์ จำนวน 128 จุด, พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 396 จุด ที่จ.เชียงราย จำนวน 94 จุด และเขต ส.ป.ก.จำนวน 328 จุด ที่จ.กำแพงเพชร จำนวน 70 จุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบก.คพ.ท.ภ.3 สน.ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยนำ บ.ท.182/075 สนับสนุนภารกิจลาดตระเวนและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในห้วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2565 ทั้งนี้ ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย

ทิ้งเงินเดือน หมื่น เมืองกรุงหันมาทำเกษตร



น.ส.สุนันทา เมฆหมอก ชาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เจ้าของร้านกาแฟชั้น ไฮโซคอฟฟี่ เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ยางหัก จำกัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เปิดเผยว่า เดิมเคยทำงานเป็นผู้จัดการแผนกบัญชีอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทมีการลดเงินเดือน ทำให้เกิดความคิดที่จะกลับมาที่บ้านและเมื่อเห็นประกาศโฆษณาโครงการจึงสมัครเข้าร่วมทันที

ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดอบรมและแนะนำวิธีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มูลค่าของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ การขายเครื่องใช้ในทางกระจายสินค้า รวมไปถึงการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันมีอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันเป็นหลัก เสริมด้วยกาแฟ โกโก้ มะม่วง มะขงชิด และมะกรูด

ตัดใบ ตอนนี้ได้เริ่มเลี้ยงชมดเพื่อทำกาแฟ ชมด บนที่ดิน 5 ไร่ รวมทั้งเผ่าถ่านทำน้ำส้มควันไม้ เพื่อเป็นรายได้เสริม อีกทั้งยังมีการแปรรูปผลไม้มาตุ๊กตาล เช่นมะม่วงกวน มะขงชิดกวน

ปัจจุบันนำเมล็ดกาแฟและผลโกโก้ซึ่งเป็นผลผลิตจากในสวน มาแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟแล้ว และผงโกโก้ รวมไปถึงทำชาดอกกาแฟที่มีคุณสมบัติด้านอนุมูลอิสระ มาต่อยอดเปิดร้านกาแฟสด โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองและผลิตเอง ซึ่งสินค้าหลัก ๆ ของทางร้านนอกจากเครื่องดื่มที่นั่งทานในร้านก็คือ เมล็ดกาแฟคั่ว ชาดอกกาแฟ สนุ้สครับกาแฟ ตอนนี่เริ่มศึกษาการแปรรูปเมล็ดโกโก้เพื่อขยายกิจการต่อไป

นับว่าโครงการดี ๆ อย่าง ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้นได้ช่วยเหลือเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นและยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีสนใจได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงแนะนำตั้งแต่

การผลิตไปจนถึงขั้นตอนการขาย เพื่อช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีแนวทางการสร้างรายได้ และนำความเจริญกลับคืนสู่ท้องถิ่นอีกด้วย หากสนใจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ยางหัก จำกัด หรือ facebook : Sunshine coffee หรือโทร. 06-4883-6678.



สำรวจร้านสายหมูสุดอัน เจ้าตั้งบ่นอุบแบกต้นทุน

นครปฐมระดมมหาสุกรถูก
กุนเชียงโคราชกัดฟันตรึง
บักตู่สั่ง'พณ.-เกษตร'แก้
นายกฯเล็งลดหนี้'ครู-ตร.'

ราคาหมูแพงกระทบหน้าร้านข้าวหมูแดง
นครปฐมเร่งหาแหล่งราคาถูก 'บักตู่' จี้ พณ.-เกษตรฯ
เร่งแก้ โปสโตโซว์ผลงาน (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

หมูสุดอัน

บักตู่โปสโตโซว์ผลงาน

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โปสโตโซว์แสดงความผ่านเพจเฟซบุ๊กระบุ พี่น้องประชาชน

ที่รักครับ ในปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาโควิด รวมทั้งปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจำเป็นต้องปิดประเทศ นอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ผมได้สั่งการและติดตามการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน โดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ในยามวิกฤต ผมจึงรู้สึกยินดีที่มาตรการต่างๆ ที่ผมได้สั่งการไปนั้น มีส่วนคลี่คลายหลายปัญหาให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.การจัดการปัญหาโควิด รัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมาย และฉีดวัคซีนฟรีให้ประชาชนได้มากกว่า 100 ล้านโดส เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีส่วนสำคัญทำให้ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาด ลดยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลงได้ จนสามารถเปิดประเทศ เปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปทำงาน เปิดร้านค้า และธุรกิจต่างๆ ได้บนมาตรการความปลอดภัย

เปิดประเทศช่วยศก.ฟื้น

2.ผลจากการเปิดประเทศ ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นกว่าเดิม ในปีหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวสูงขึ้นทุกภูมิภาค ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการลงทุน เศรษฐกิจไทยจะพร้อมกลับมาทะยานอีกครั้งในปี 2565 ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยรัฐบาลได้เตรียมแผนส่งเสริมการค้าการลงทุนไว้แล้ว ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด 3.โครงการคนละครึ่ง ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษากำลังซื้อในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จริง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อย



หมูแพง

ผู้ประกอบการร้าน
ชาหมูประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากราคา
เนื้อหมูที่แพงขึ้น ส่งผล
ต่อต้นทุนเมนูข้าวหมู
แดง โดยเบื้องต้นยังคงขาย
ในราคาเดิมไปก่อน
และหันไปประหยัดค่า
ใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ แทน
ที่ตลาดประชาชนเวศน์
เขตจตุจักร กทม. เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม

เฉพาะเฟส 3 มียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 2 แสนล้านบาท และพร้อมขยายผลเฟส 4 ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.65 4.ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด รัฐบาลได้ออกโครงการค้ำประกันสินเชื่อ สามารถช่วยพี่น้อง SMEs กระตุกหลังของเศรษฐกิจไทย ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ถึง 2.4 แสนล้านบาท นอกจากนี้จะรักษาระดับการจ้างงานแล้ว ยังสร้างการจ้างงานใหม่ได้มากกว่า 2.65 ล้านตำแหน่ง 5.สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เป็นกระตุกหลังของชาติ ผมพูดเสมอว่าเป็นกลุ่มที่ผมมีความห่วงใยอย่างยิ่ง และคิดหาวิธีตลอดเวลว่า จะทำอย่างไรจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มากที่สุด โดยเฉพาะในยามลำบากเช่นนี้ ผมจึงตั้งใจที่ได้รับรายงานว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถช่วยเหลือชาวนาไทยได้ 4.7 ล้านครัวเรือน เป็นเงินมากกว่า 8 หมื่นล้านบาท

เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

พล.อ.ประยุทธ์ระบุอีกว่า อีกปัญหาใหญ่ที่ผมยอมรับว่าทำให้ผมกังวลใจ และเป็นห่วงพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก นั่นคือ “ปัญหาหนี้สินครัวเรือน” วิกฤตโควิดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปีนั้น ยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหาหนักหน่วงขึ้นไปอีก ผมจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการผ่อนคลายความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งปี 2564 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้ 1.การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2.การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้ ผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐ 3.การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 4.การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ 5.การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม รวมทั้งการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ 6.การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 7.การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs 8.การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งหมดนี้ยังจะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้มากขึ้นอีก โดยตั้งเป้าหมายให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน ให้สำเร็จให้ได้

หาทางช่วยลดภาระหนี้ครู-ตร.

พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า สองกลุ่มอาชีพ

สำคัญที่เป็นเป้าหมาย และมีปัญหานี้สินที่หนักหนามากขึ้น นั่นคือ กลุ่มข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผมได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งดำเนินการโดยด่วนตามแนวทางที่ได้วางไว้ ทั้งการขยายยอดหนี้ การปรับลดค่าธรรมเนียม ปรับปรุงระบบการตัดเงินเดือน การพักชำระหนี้ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น โดยควรที่จะมีเงินเหลือใช้ไม่ต่ำกว่า 30% ของเงินเดือน แม้ว่าอาจจะมิอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ในปี 2564 กับประเทศของเราและทั่วโลก แต่ไทยเราสามารถผ่านมาได้ด้วยความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หากเรามองย้อนกลับไปแล้วก็จะพบว่า อุปสรรคที่เราพบเจอนั้นกลับส่งผลกระทบต่อไทยแข่งขันแกร่งขึ้น เกิดโอกาสในวิกฤตโควิดที่เปิดทางให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพระดับโลก ที่ทั่วโลกต้องจับตามอง ทั้งความแข็งแกร่งด้านระบบสาธารณสุข อันดับ 5 ของโลก ประเทศที่น่าเริ่มต้นธุรกิจที่สุด อันดับ 1 ของโลก กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่ามาทำงานและท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก และไทยเป็น Top Ten ของประเทศที่มีวัฒนธรรมและนำมาเยือนมากที่สุด ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าปี 2565 จะเป็นปีแห่งการต่อยอดของไทย จากศักยภาพและความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตที่เราได้สร้างไว้ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยโอกาสดีๆ ที่เราจะได้รับตลอดทั้งปี ท้ายที่สุดนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ประเทศไทยมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปี ปลอดภัย ปลอดภัย เปี่ยมพร้อมไปด้วยร่างกายแรงใจ ในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายในปีใหม่ 2565 ครับ

ปลื้มดัชนีเชื่อมั่นศก.ภูมิภาค

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีกับรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม 2564 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนี

ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จัดผณ.-เกษตรเร่งแก้หมูแพง

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์รับทราบความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น จากต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งราคาอาหารสัตว์ ยารักษาโรค และโรคระบาดหมู ส่งผลให้หมูในระบบมีปริมาณลดลง ราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันการที่ภาคบริการการท่องเที่ยว ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการได้มากขึ้น ทำให้ความต้องการบริโภคหมูโดยรวมกลับมาเพิ่มมากขึ้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดูแลแก้ปัญหาหมูแพงตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ตั้งแต่การเกษตรกรรมฟาร์มสุกร พ่อค้าคนกลาง ผู้ขายหมูหน้าเขียงประชาชนผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อลดผลกระทบต่อราคาหมูแพงในขณะนี้ โดยไม่ให้เสียกลไกตลาด

นายธนกรกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคา (หมูเนื้อแดง) พร้อมให้พาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดผู้ขายในตลาดปิดป้ายแสดงราคาและขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ช่วยตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงออกไปอีกระยะหนึ่ง

นายธนกรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเข้าใจอย่างดี ราคาหมู เนื้อหมู เป็นไปกลไกตามตลาด เมื่อสินค้ามีน้อย ความต้องการมาก ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่เพื่อลดผลกระทบต่อหน้าทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและประชาชนผู้บริโภค มอบหมายคณะกรรมการพิภบอร์ดี (Pig Board) เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ต้นทุนการผลิตสุกร สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหมู เพื่อลดอัตราการสูญเสียหมูเลี้ยงจากโรคระบาด รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำ เพื่อจูงใจให้ผู้เลี้ยงหมูกลับมาเพิ่มปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนคนไทยจะได้สามารถบริโภคหมูที่มีคุณภาพปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม

เคลียร์ส่งออกผลไม้ไปจีน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศจีนได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เข้มงวด ณ ด่านนำเข้าจีน ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างมาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทย และทูตเกษตรได้ประสานงานกับทางการจีนมาโดยตลอด ขณะนี้ประเทศจีนได้เปิดด่านรถไฟผิงเสียง (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) แล้ว กำหนดให้นำเข้าผลไม้ไทยได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อคลี่คลายปัญหากรณีด่านตงซิง (เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ปิดด่าน ส่งผลให้ทุเรียนและลำไยสดปริมาณมากต้องติดค้างอยู่ที่ด่านทางการจีนพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลไม้ไทยเปลี่ยนแปลงใบรับรองสุขอนามัยพืชจากด่านตงซิงเป็นด่านรถไฟผิงเสียง จะได้ขนส่งเข้าจีนได้ และต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นเงื่อนไขโควิด-19 ทั้งคนขับ รถและสินค้า เพราะถ้าพบทางการจีนจะปิดด่านทันที รัฐบาลจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่

'ศักดิ์สยาม'เร่งฟื้นฟูชสมก.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) ว่า ในส่วนของแผนฟื้นฟู นั้น ขณะนี้ได้เตรียมแผนไว้ในเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องรอให้การคัดเลือกประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) ชสมก.คนใหม่ก่อน โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเสนอชื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาและรับทราบ หลังจากนั้นจึงจะสามารถเดินหน้าแผนฟื้นฟูที่เตรียมไว้ได้ต่อไป สำหรับแผนปฏิรูป

ชสมก. ปี 2562 มีบางเรื่องต้องอัปเดต อาทิ การแก้ปัญหาเรื่องการบริหาร เปลี่ยนจากการเช่าซื้อ เป็นเช่าจ้างวิ่งตามระยะทาง รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถพลังงานไฟฟ้า (อีวี) หรือรถระบบไฮบริด นอกจากนี้จะมีการพิจารณานำปัญหาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามาใช้ เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจำนวนเที่ยวรถที่วิ่ง (สล๊อต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าการปล่อยรถสล๊อตวิ่งทุก 10-30 นาที หรือปล่อยวิ่งตลอดทั้งวัน ไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากประชาชนไม่ได้ใช้บริการในจำนวนมากตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงอยากผลักดันใน ชสมก.นำระบบเอไอเข้ามาใช้ เพื่อปล่อยรถให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การขาดทุนน้อยลงอีกด้วย

จ่อจ้างเอกชนเดินรถ400คัน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนเรื่องแผนการจัดหารถนั้น คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 จะได้เห็นการเช่าจ้างวิ่งตามระยะทางล็อตแรก ประมาณ 400 คัน ขณะที่ เรื่องของการจัดทำสัมปทานเส้นทางใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อยู่ระหว่างจัดทำแผน 90 เส้นทางใหม่ที่ไม่ใช่เจ้าของเส้นทาง โดยจะใช้มาตรฐานเดียวกับ ชสมก. คือ เอกชนที่เข้ามาวิ่งจะต้องนำรถปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้บริการ และอัตราการให้บริการต้องยึดตามที่ ชสมก.กำหนดไว้

หอค้าหวังรบ.ช่วยค่าใช้จ่าย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ข้อเสนอลดต้นทุนเอสเอ็มอีคือ ให้มีการลดเครดิตเทอมที่บริษัทใหญ่จ่ายเงินให้กับเอสเอ็มอีจาก 120-150 วัน เหลือ 30-60 วัน พร้อมกับการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องหอการค้าไทยเอง มีกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถ ด้านดิจิทัล ไอที มาช่วยพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานรวดเร็วขึ้น แต่สิ่งที่จะต้องระวังสำหรับปี 2565 คือ ต้นทุนของสินค้าราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะถ้าค่าเงินบาทอ่อน การนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาแล้วจะมีราคาแพงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าขายปลีกขึ้น และส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นไปด้วย ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายมาแล้ว เพราะเงินเพื่อขึ้นสูงมากจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอน มองกรอบเงินเฟ้อของไทยปี 2565 อยู่ระหว่าง 1-2% อยู่ในระดับไม่สูงเกินไป ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเตรียมเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค พร้อมกับต้องมีมาตรการภาครัฐอื่นๆ เตรียมไว้ด้วย

หอการค้าไทยหรือกับบริษัทใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้อย่างไรบ้าง ไม่อยากให้ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องปิดกิจการไป เป็นสะพานเชื่อมให้กับสถาบันการเงินและรัฐบาลด้วย ส่วนวงเงินมาตรการช้อปดีมีคืนนั้น ก่อนหน้านี้ได้เรียกร้อง 50,000 บาทต่อราย แต่เมื่อรัฐบาลประกาศมาเพียง 30,000 บาทต่อราย ก็ถือว่ายังดี อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นกำลังซื้ออยากให้มีความต่อเนื่อง อย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลประกาศเฟส 4 ออกมาแล้ว เป็นไปตามที่หอการค้าไทยเคยเรียกร้องวงเงินคนละครึ่ง 6,000 บาท แบ่งเป็น เฟส 3 จำนวน 4,500 บาท และเฟส 4 อีก 1,500 บาท

ร้านอาหารครวญแบกต้นทุน

น.ส.ประภัสสร รังลิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีฟู้ด (ครัวชมทะเล) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าหลายประเภทปรับตัวแพงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์และผักสด อย่างราคาเนื้อหมูที่ปรับสูงขึ้นมากนั้นส่งผลกระทบต่อ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

หมูสุดอัน

ธุรกิจร้านอาหารแน่นอน เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนและกำไร ช่วงก่อนหน้านี้นี้มีปัญหาเรื่องผักสดหลายอย่างราคาสูงขึ้นตามมาด้วยไข่ไก่และเนื้อสัตว์ ทั้งที่ราคาผักสดบางชนิดยังไม่ได้รับราคาลงเลย พอมาเจอหมูราคาเพิ่มขึ้นทุกวันอีก ทำให้เกิดผลกระทบต่อครัวเพิ่มผู้ประกอบการมากขึ้น ต้องยอมรับว่าแม้ร้านอาหารจะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น รายได้ฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดี แต่ยอดขายก็ยังไม่ได้กลับมาดีเท่าเดิม

“ต้นทุนของร้านอาหารปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต้นทุนด้านความปลอดภัย แรงงาน และวัตถุดิบสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงมีหลาย

รายการปรับราคาขึ้น สวนทางกับรายได้ของคนส่วนใหญ่ที่ลดลงช่วงปีใหม่ 2565 บรรยากาศการเข้าใช้บริการในร้านอาหาร ทั้งการเฉลิมฉลองทานอาหารร่วมกับครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ถือว่าคึกคักมาก ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้น ภาพการดำเนินชีวิตก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 กลับมาอีกครั้ง ถือว่าทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้ดีมาก” น.ส.ประภัสสรกล่าว

จรัลหวัดฤดูใบราคาถูกป้อน

น.ส.ประภัสสรกล่าวว่า เมื่อราคาวัตถุดิบหลายรายการปรับตัวดีขึ้น แต่เมนูในร้านอาหารไม่ได้ปรับราคาขึ้นตาม และไม่สามารถปรับขึ้นตามได้ด้วย เพราะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากร้านอาหารถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะในร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายกัน อาทิ อาหารตามสั่ง อาหารทะเล ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาทางรอดด้วยกลยุทธ์พิเศษของแต่ละคน อาจเป็นการชูเมนูพิเศษขึ้นมา และหลีกเลี่ยงเมนูที่ต้องใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบราคาสูง แต่หากเป็นเนื้อหมู ไก่ หรือผักสดบางชนิด ก็หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะเป็นส่วนประกอบของเมนูพื้นฐานของคนไทย จึงอยากให้รัฐบาลเร่งหาทางบริหารจัดการให้ต้นทุนวัตถุดิบเหล่านี้ปรับราคาลง ไม่อย่างนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นห่วงโซ่ และกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มขึ้นอีก

‘ขาหมู-หมูแดง’สุดอั้นปรับขึ้น

ผู้สื่อข่าวมติชนลงพื้นที่ร้านอาหารในย่านประชาชื่นที่ขายเมนูอาหารที่มีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมู ผู้ประกอบการร้านขาหมูประจำชานี้กล่าวว่า ราคาหมูตอนนี้ก็โลละ 180 กว่าบาท เกือบ 190 บาท ก็พยายามเซฟต้นทุนวัตถุดิบ ลดปริมาณอาหารนิดหน่อย เพราะเห็นใจลูกค้า แต่คุณภาพของเนื้อ ความหนาของชิ้น ยังเท่าเดิม

ทางด้านผู้ประกอบการร้านหมูแดงนายไชเล่าถึงเนื้อหมูราคาสูงขึ้นมา ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้มากขึ้น จนทำให้อาจจะต้องปรับราคาของเมนูอาหาร แต่ยังคงคุณภาพของอาหารและเพิ่มปริมาณขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

“ตอนนี้รับหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ 225 บาท แต่ว่าอาทิตย์หน้าหมูจะขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ 260 บาท ตอนนี้ผมยังขายราคาเดิมอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องปรับ เพราะว่ารับมือไม่ไหวเหมือนกันจาก 225 บาท ขึ้นเป็น

กิโลกรัมละ 260 บาท ภายในวันที่ 5 มกราคมนี้แน่นอน รับไม่ไหวหรอก จะปรับราคาขึ้นจากเมนูอาหาร เช่น จานละ 45 บาท เป็น 50 บาท ส่วนพิเศษ 50 บาท ปรับเป็น 60 บาท ด้านปริมาณของอาหารก็อาจจะมากกว่าเดิม ส่วนคุณภาพ ความหนาของชิ้น ก็ยังคงคุณภาพเดิม” เจ้าของร้านหมูแดงนายไชกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการสำรวจพบว่าร้านขาหมูและหมูแดงหลายรายทยอยปรับราคาขึ้น

นครปฐมเร่งหาหมูถูกช่วย

นายพงษ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปัญหาสุกรเวลานี้เป็นเรื่องของจำนวนสุกรพร้อมไปจกตลาด ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับสูง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ยาสัตว์แพงขึ้นอีก ทำให้ต้นทุนสุกรสูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท /น้ำหนักสุกรหน้าฟาร์ม ทำให้ปัญหาเพิ่มเข้ามาอีก ขณะนี้กรมการค้าภายในให้พาณิชย์จังหวัดหาเนื้อสุกรชำแหละป้อนตลาดราคาต่ำ (150/กก.) วันละ 800 กิโลกรัม เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วยผู้บริโภค ยังไม่รู้ว่าจะหาเนื้อหมูมาขายได้ในราคาต่ำ 150/กก.ได้หรือไม่ หรืออาจได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กี่ร้อยกิโลกรัม

นายสมควร ปิยะพงษ์เขตฯ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้เกิดจากหมูติดโรค ทำให้หมูหายไปจากระบบกว่าครึ่ง และปัญหาวัตถุดิบสูง ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กหยุดเลี้ยงจำนวนหนึ่ง ปัญหาต้องใช้เวลา 3-6 เดือน ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรปรับระบบการเลี้ยงใหม่ให้เข้ากับระบบการเลี้ยงของปศุสัตว์ และยอมรับความจริง ปัญหาจะได้รับการแก้ไขกลับมาได้เร็ว เพราะเลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

โรงเชือดโอตกระทบลามหนัก

นายพีเชียร เชื้อมวราศาสตร์ เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงเชือดหมู รายใหญ่ในเขตเมืองนครปฐม กล่าวว่า วิกฤตสุกรในเวลานี้ไม่ได้กระทบเพียงผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร แต่ลามกระทบไปทั่วถึงโรงเชือด โรงชำแหละ ที่ผ่านมามีการเชือดหมูวันละ 1,000 กว่าตัว วันนี้ตกลงมาเหลือ 400-500 ตัวต่อวัน บางวันต้องเชือดหมูตกรวด (หมูน้ำหนักไม่ถึงขนาด) ซึ่งลักษณะนี้ฟาร์มขาดทุน 100% ปัญหาเกิดจากหมูติดเชื้อโรครุนแรงทำให้ชีพพลายขาดไม่พอกับความต้องการของตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ผลพวงของราคาหมูขยับขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารประเภทข้าวหมูแดง นครปฐมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้หมูและส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบ โดยใช้เนื้อหมูทำหมูแดง ใช้หมูสามชั้นทำหมูกรอบ และใช้เนื้อหมูกับมันเปลวทำกุนเชียง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นทุกร้าน ส่งผลให้ร้านข้าวหมูแดงทั้งร้านใหญ่ชื่อดัง ร้านรถเข็น แผงลอย ปรับราคาข้าวหมูแดงหมูกรอบขึ้นตั้งแต่ราคา 30 บาท ขึ้นเป็น 40 บาท จาก 40 บาท เพิ่มเป็น 50 บาท พิเศษ 60 บาท ส่งผลให้ยอดขายรายวันตกอย่างชัดเจน

ร้านดังโคราชยังอิดไม่ปรับขึ้น

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศร้านขายของฝากต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา คึกคักเป็นอย่างมากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะร้านปิ้งหรีดเซียง ถนนสีปรีด ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้านขายของฝากชื่อดังเมืองโคราช มีประชาชนมาเลือกซื้อของฝากกันอย่างเนืองแน่น โดยสินค้าขึ้นชื่อเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู แต่พบว่าในภาวะราคาหมูสดแพง ร้านยังคงตรึงราคาผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป โดยขายในราคาเดิม

นายอำพล เอื้อจงmani ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร้านปิ้งหรีดเซียง กล่าวว่า ปีใหม่นี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากปีที่แล้วประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ แต่ปีนี้รัฐบาลคลายล็อก บินสินค้าได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก กุนเชียง, หมูหยอง และหมูแผ่น เนื่องจากช่วงนี้ราคาหมูแพงกว่ากิโลกรัมละ 200 บาท แต่ร้านยังยืนยันไม่ขึ้นราคา สินค้าแปรรูปจากเนื้อหมูทุกชนิดจะขายในราคาเดิม เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า

“สาเหตุที่ร้านไม่ขึ้นราคาตาม เพราะเชื่อว่าราคาหมูขึ้นลงตามกลไกของตลาด แต่จะติดตามสถานการณ์สัก 1-2 เดือน หากราคาหมูไม่ลดลง ก็อาจต้องปรับขึ้นราคาอีกเล็กน้อย เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสูงขึ้น แต่หากราคาหมูลดลงยังคงขายในราคาเดิมต่อไป” นายอำพลกล่าว

เชียงใหม่คึกคักเข้าพัก85%

นางละเอียด บุ่งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาคเหนือ โดย

เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าคึกคักดีมาก ภาพการเดินทางฟื้นตัวดีขึ้นยาวตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา เห็นการไต่ระดับดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงช่วงเทศกาลและการจัดงานเคาต์ดาวน์ 2022 ที่ดูดีมาก ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นตลาดคนไทยกว่า 95% ส่วนตลาดต่างชาติมีเพียง 5% ทำให้เห็นว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวขณะนี้ คือคนไทยเป็นหลัก ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ เนื่องจากการท่องเที่ยวภาคเหนือยังเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยอยู่ เดือนธันวาคม 2564 พบอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 80-85% แบ่งเป็นโรงแรมนอกเมือง 80-85%

จี้รัฐเร่งกระตุ้นเที่ยวไทย

นางละเอียดกล่าวว่ ประเมินว่าในไตรมาส 1/2565 การท่องเที่ยวภาคเหนือยังได้อานิสงส์การเดินทางจากตลาดในประเทศเป็นหลัก ต้องการให้รัฐบาลเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่จะแผ่วลง ให้ทยอยปรับตัวดีขึ้น ขยายเวลาและเพิ่มสิทธิของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มปรับเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย ให้เข้าถึงง่ายขึ้น กระตุ้นการเดินทางขององค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ จัดงานสัมมนาหรือทำกิจกรรมข้ามจังหวัดมากขึ้น จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศได้สูงมาก เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคเหนือยังคงราคาห้องพักไว้ที่ระดับเดิม ไม่ปรับขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา เนื่องจากกำลังซื้อคนส่วนใหญ่ลดลง บวกกับการเปรียบเทียบราคาในปัจจุบันของแต่ละโรงแรม หรือที่พักในระดับเดียวกัน ทำได้ง่ายขึ้น มีหลายแพลตฟอร์มประเมินได้ เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ประกอบการในการวางแผนการขาย และลูกค้าก็สามารถประเมินราคาห้องพักที่เหมาะสมได้เอง อยากให้รัฐบาลมีโครงการออกมากระตุ้นเพิ่มจากผู้ประกอบการพยายามตรึงราคาห้องพักไว้ตอนนี้ด้วย

กระท่อมพารวย!

ชาวสวน 'ปะเหลียน' ล้มแปลงยางพารา เพาะกล้าก้านแดงขาย-โกยเงินนับแสน

ทลิ่งประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 มีเนื้อหาสำคัญ คือ ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ทำให้ชาวบ้านทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อมเอาไว้ครอบครอง หรือที่มีต้นกระท่อมอยู่ปลายสวน หรือตามหัวไร่ปลายนา ไม่ต้องหวาดกลัวถูกจับ อีกทั้งยังสามารถซื้อ-ขาย หรือนำมาบริโภคได้อย่างเสรี โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่น้อยหันมาสร้างรายได้เสริม เปิดขายใบกระท่อมสดอย่างเปิดเผย รวมทั้งเพาะกล้าต้นกระท่อมขาย ยิ่งสายพันธุ์ก้านแดงได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ชาวสวนบางรายตัดสินใจรื้อสวนเก่าทำแปลงปลูกกระท่อมเต็มรูปแบบ



ที่ จ.ตรัง จักรตราวุธ

ทองรอง หรือ บังแม็กซ์ และ

โสภารวรรณ ทองรอง หรือ

จิมี่ สามัคคีกรยาชาวปะเหลียน

ตัดสินใจแปลงปลูกต้นกล้ายาง

พารา เนื้อที่ 12 ไร่ หันมาปลูก

“ต้นกระท่อม” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างเต็มระบบ ปรากฏว่าเพียงระยะเวลาไม่ถึงปี กลับได้ผลตอบแทนดีเกินคาด โกยรายได้เข้ากระเปาะหลักแสนบาทต่อเดือน นับเป็นทางเลือกที่สดใสรับศักราชใหม่ที่เดียว

“บังแม็กซ์” เล่าว่า สำหรับแปลงปลูกต้นกระท่อม “บังแม็กซ์ ปะเหลียน” ตั้งอยู่ริมถนนสายตรัง-ปะเหลียน พื้นที่หมู่ 1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีเนื้อที่กว่า 12 ไร่ ในอดีตเคยทำแปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้ายางพารา แต่ห้วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยประสบ

ปัญหาราคายางตกต่ำ ทำให้คนนิยมปลูกยางกันน้อยลง ประกอบกับกฎหมายเปิดให้สามารถปลูก ครอบครองกระท่อมได้ จึงเพาะต้นกระท่อมพันธุ์ไทยก้านแดง ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 เดือนกลับได้ผลตอบรับดีอย่างมาก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่มีช่องทางการตลาดที่ไปได้ไกล

“พื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ทำแปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้ายาง เมื่อมีการปลดล็อกต้นพืชกระท่อม ผมเล็งเห็นว่าต่อไปพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะพืชกระท่อมมีสรรพคุณใช้เป็นยาชูกำลัง มีสรรพคุณหลายอย่าง ซึ่งในอนาคตน่าจะมีการนำกระท่อมมาทำเป็นยาชูกำลัง และยาอื่นๆ ตามสรรพคุณ น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นสาเหตุที่หันมาเพาะต้นกระท่อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน ญาติพี่น้องในตำบลท่าพญาได้มีงานทำด้วย โดยใช้ระยะเวลาเพาะมากแล้วประมาณ 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ผลตอบรับกลับดีเกินคาด ดีมาก มีบริษัทใหญ่ต่างๆ เกษตรกร ติดต่อขอซื้อต้นกระท่อมจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะมาซื้อเพื่อนำไปขายตามท้องตลาด และนำไปปลูก ซึ่งขายได้ทุกวัน ส่วนรายได้ต่อเดือน หากหักค่าจ้างคนงานแล้ว 1 แสนบาทขึ้นไปในทุกเดือน

สำหรับขั้นตอนการเพาะปลูกเริ่มจากการนำถาดพลาสติกใสดินพีทมอส ก่อนพรมน้ำให้ชุ่มชื้น แล้วโรยเมล็ดกระท่อมลงไป และเพาะถาดพลาสติกเพื่อให้ครบแน่น ประมาณ 20-30 วัน เมื่อเป็นต้นกล้าแล้ว จะแยกแต่ละต้นลงถาดหลุม รอกักประมาณ 20-30 วัน เพื่อให้เติบโตก่อนแยกออกมาปลูกในถุงชำโดยใช้ดินแดง และแกลบดิบ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ประมาณ 5 วัน ต้นกระท่อมจะได้ขนาดประมาณ 5-6 เซนติเมตร ก็พร้อมนำออกจำหน่ายได้ โดยแปลงปลูกของผมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การรดน้ำ การแยกต้น โดยมีคนงานจำนวนไม่มาก





ประมาณ 5-6 คนเท่านั้น” บึงแม็กซ์กล่าว
สำหรับผู้รับซื้อต้นกระท่อม หรือ
เกษตรกรที่สนใจเพาะปลูกกระท่อม “บึง
แม็กซ์” ให้คำแนะนำว่า ความยากง่ายของ
การเพาะต้นกระท่อมอยู่ที่การรักษาดูแล ทั้งเรื่อง
ศัตรูพืช หนอน แมลง ที่เข้ามารบกวน ซึ่งต้อง
ดูแลตรงนี้ให้มาก รวมทั้งใช้ปุ๋ยเร่งการเจริญ
เติบโต ต้นกระท่อมที่กำลังนิยม คือ กระท่อม
ก้านแดง ชาวบ้านนำไปรับประทานเพื่อสุขภาพดีกว่า
พันธุ์อื่นๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
ส่วนความแตกต่างระหว่างการปลูกต้นยางพารากับ

ต้นกระท่อม มองว่าต้นกระท่อมดูแลง่ายกว่ายางพารามาก เพราะยางพาราจะมีปัญหาโรคมกกว่า เช่น โรคเชื้อราต่างๆ กระท่อมใช้พื้นที่ปลูกน้อยกว่า ใช้คนงานน้อยกว่า แต่รายได้ในระดับเดียวกัน จะแตกต่างกันคือ เรื่องต้นทุน ซึ่งกระท่อมใช้ต้นทุนน้อยกว่า

ในอนาคต พืชกระท่อมคงไปได้อีกไกล เพราะขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อกระท่อมจากอินโดนีเซีย และกระท่อมที่นำไปปลูกที่อินโดนีเซียก็นำไปจากไทย เนื่องจากพืชกระท่อมของไทยมีสารสกัดที่ดีที่สุด

“ปัจจุบัน แปลงกระท่อมบังแม็กซ์ ขายต้นกล้ากระท่อมในราคา ตั้งแต่ต้นละ 13-50 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของต้น ส่วนใหญ่ที่เริ่มขายจะอยู่ที่ขนาดความสูง 7-12 เซนติเมตร หากสนใจสามารถติดต่อได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก 'บังแม็กซ์ ปะเหลียน กระท่อมไทยพันธุ์ก้านแดง' หรือยกหูโทรถามได้ที่ 09-3679-6493

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม



เกษตรวันนี้

เกษตรวันนี้.....● กรมปศุสัตว์ แจง สุกรจึงได้เร่งขายสุกรมีชีวิตออกจากฟาร์ม เนื้อหมูปรับราคาแพงสูงขึ้นในท้องตลาด ว่า ทำให้ปัจจุบันสุกรมีชีวิตในระบบการผลิตมี เกิดจากปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณที่ลดลง จึงทำให้ปัจจุบัน ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเพื่อ เช่น อาหารสัตว์ ยาใน การบริโภคมีราคาที่สูง การบริโภคมีราคาที่สูง ขึ้น.....● ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะ ได้หารือร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐและภาค เอกชน สมาคม ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมการค้า ภายใน กรมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ เพื่อกำหนดหา แนวทางแก้ไขต่อไป.....● นายทะลาปสี่

วัดพลังเครื่องยนต์'ภาคส่งออก'

แรงส่งเป้าหมายจีดีพีถึงฝั่ง4%

ชู3เหตุการณ์หนุน'ที่สุด'ปีเสือ



ชี้

นับปีใหม่ 2565 มาพร้อมความหวังและความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของไทย ว่าจะมีหวังฟื้นตัวดีต่อเนื่อง หรือลุ่มๆ ดอนๆ ซ้ำรอยปีที่ผ่านมา ด้านความกังวล ก็มาพร้อมกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้งในสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" แม้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านข้ามจังหวัด จัดกิจกรรม และออกนอกบ้านเพื่อการสังสรรค์ ซึ่งก็กังวลว่าหลังกลับเข้าทำงานปกติแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนและการระบาดจะรุนแรงหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้แค่ประเทศไทย ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเผชิญและกังวลเหมือนกัน

ดังนั้น การสำรวจพลังเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง!!

เมื่อสอบถามหน่วยงานภาครัฐและซีอีโอภาคธุรกิจ ยังมีมุมมองที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ที่เหมือนกันคือ ปี 2565 การพึ่งพารายได้ภาคท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจน่าจะรั้งท้าย ที่แตกต่างกันคือ อันดับความสำคัญของภาคการบริโภค ภาคส่งออก และภาคลงทุน บางก็ให้ภาคบริโภคผนึกลงทุนรัฐเป็นอันดับแรก บางส่วนยังเชื่อมั่นว่าแม้ไทยจะพึ่งพาบริโภคในประเทศแต่สัดส่วนรายได้จากภาคส่งออกก็ยังสูงกว่าภาคบริโภคในประเทศ ซึ่งรัฐบาลก็ยังติดกับดักการเงินการคลังที่ไม่คล่องตัวมากนัก วันนีจึงโฟกัสถึงทิศทางส่งออกปี 2565...

●'ส่งออก'แกนขับเคลื่อนจีดีพี

เริ่มที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวล่าสุดหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ระบุว่า การส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์หลักต่อการขับเคลื่อนประเทศ คาดการณ์ว่าปี 2565 ส่งออกจะขยายประมาณ 4% มีมูลค่า 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9 ล้านล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2564 ที่ส่งออกขยายตัวประมาณ 16% และสร้างรายได้เข้าประเทศ 8.58 ล้านล้านบาท ซึ่งประเมินบนปัจจัย คือ เศรษฐกิจโลกโต 4.5% ค่าเงินบาทเฉลี่ย 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมันดิบ ราคาเกษตร สถานการณ์โควิด ชนส่งโลจิสติกส์ และทูตพาณิชย์ทั่วโลกส่งแผนงาน ซึ่งการที่ส่งออกปีนี้เพิ่มได้อีกกว่า 4 แสนล้านบาท ประเมินจากการส่งออกต่อเนื่องในกลุ่ม สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้า Work from Home สินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ และวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า

ขณะที่การเผยแพร่ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กรร.) ผลวิเคราะห์จากธนาคารและนักวิชาการ มองในทิศทางส่งออกบวกต่ำ ในอัตราแค่ 5-8% เพราะยังเชื่อว่าแม้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และปัจจัยหนุนสำคัญคือ

การที่ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลกมีแผนใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เช่น สหรัฐเตรียมอัด 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 20% ของจีดีพีสหรัฐ เพื่อการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจสหรัฐจากผลกระทบโคโรนาระบาด ประกาศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนระบบขนส่งสาธารณะ และยกระดับการบริหารและการใช้ผ่านระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวถึง 5% ในปีนี้ แต่การส่งออกอาจติดขัดเรื่องระบบขนส่งโลจิสติกส์จากโคโรนาระบาดอยู่ ต้นทุนแพงหลังอันมานาน 2-3 ปี ทำให้ความสามารถแข่งขันด้านราคาไทยลดลง และอุปสรรคสำคัญที่จะเกิดขึ้น กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกนาน คือ การรวมกลุ่มประเทศในการเปิดเสรีการค้าและลดอุปสรรคระหว่างกัน ที่มาพร้อมกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

●รายได้เข้าไทย2.8แสนล้านดอลลาร์

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่งออกปี 2565 มีโอกาสขยายตัว 5% และมีมูลค่า 278,322.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2564 ขยายตัว 14% และมีมูลค่า 264,062.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แยกเป็นส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 9% มูลค่า 41,059.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ขยายตัวได้ดีมากในกลุ่มนี้ คือ ข้าว 7% ยางพารา 10% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 5% อาหาร 5% น้ำตาลทราย 90% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ขยายตัว 5% สินค้าหลักคือ ยานพาหนะและชิ้นส่วน 7% เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ 5% เครื่องใช้ไฟฟ้า 5% เครื่องประดับและอัญมณี 3% เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 5% วัสดุก่อสร้าง 5% สิ่งทอ 7% ผลิตภัณฑ์ยาง 5% เคมีภัณฑ์ 5% เครื่องจักรและชิ้นส่วน 5% เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 3% รวมถึงน้ำมันสำเร็จรูป 5% และสินค้าอื่นอีก 1,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"นอกจากนานาประเทศใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มนำเข้าสินค้าและดีต่อการส่งออกไทยเพิ่มได้ตามแล้ว การเปิดเสรีการค้ารอบ RCEP ที่มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ไทยจะได้ประโยชน์มาก สร้างรายได้ทดแทนส่วนที่เสียเปรียบในรอบเอพีทีเอ ซึ่งเวียดนามทำเอพีทีเอแล้วกับ 50 ประเทศ แต่ไทยมีแค่ครั้งเดียวหรือ 20 ฉบับ เมื่อสมาชิก 15 ประเทศใน RCEP บังคับใช้แล้วจะมีสินค้ากว่า 3 หมื่นรายการภานำเข้าเป็น 0% ช่วยเพิ่มส่งออกไทยไปญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย จากนี้ที่ผลักดันต่อการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น แม้ไทยกับเวียดนามอยู่ใน RCEP และมีสินค้าส่งออกคล้ายกันมาก แต่เราก็จับมือเป็นพันธมิตร ล่าสุดตั้งสภาหอการค้าไทย-เวียดนามแล้ว RCEP จะเป็นพลังสำคัญส่งออกนับจากปีนี้ อีกเรื่องที่ดีต่อไทยในปีนี้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ระดับโลกครั้งแรกในไทยรอบหลายปี และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ APEC 21 เขตเศรษฐกิจ

มาประชุมพร้อมกัน ซึ่งเป็นก้าวบันไดการสร้างเชื่อมั่นใจประเทศไทยอีกเวทีหนึ่ง นี่คือนักพลังจากนี้"

●ประโยชน์หลังเปิด RCEP

นางอรมน ทวีทรัพย์ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า ความตกลง RCEP เป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากไทยสามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น โดยสามารถส่งออกในตลาด RCEP ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพครอบคลุมประชากรกว่า 1 ใน 3 ของโลก มีประชากร 2,300 ล้านคน หรือ 30.2% ของประชากรโลก มีจีดีพีรวม 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 33.6% ของจีดีพีโลก และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก ข้อมูลล่าสุด 11 เดือน 2564 การค้าไทยกับ RCEP มีมูลค่ารวม 2.83 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไป RCEP มูลค่า 1.33 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจาก RCEP มูลค่า 1.50 แสนล้านเหรียญสหรัฐ RCEP จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและโอกาสส่งออกทั้งสินค้าและบริการ ช่วยสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยในตลาด RCEP ได้มากขึ้นจาก FTA ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบัน เพราะ RCEP ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย 39,366 รายการ เหลือ 0% ทันที 29,891 รายการ โอกาสสิทธิพิเศษทางสินค้าเพิ่มขึ้น จะช่วยสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าของภาคธุรกิจไทยในตลาด RCEP จากการที่ 90-92% ของสินค้าส่งออกไทย จะไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้าเมื่อส่งไปตลาด RCEP โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รวมถึงแต้มต่อด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ โอกาสขยายห่วงโซ่อุปทานจากการสะสมถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น กฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีความชัดเจนและตรงกระบวนการผลิตจริงมากขึ้น โดยสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น อาทิ อาหารปรุงแต่ง อาหารสัตว์เลี้ยง รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ปลาพืชน์กระป๋อง รวมถึงสร้างโอกาสขยายตลาดการค้าบริการและการลงทุนในไทยและภูมิภาคด้านการเปิดตลาด ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก RCEP อาทิ จีน (บริการด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุ) เกาหลีใต้ (เกมออนไลน์) ออสเตรเลีย (โรงพยาบาล) ทางกลับกัน การเปิดตลาดของไทยในสาขาที่มีความขาดแคลน เช่น วิจัยและพัฒนา ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน/เรือขนาดใหญ่ หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม และต่อยอดเป้าหมายการส่งเสริมอุตสาหกรรม S curve ตามนโยบายรัฐบาล

ข้างต้นล้วนเป็นเหตุผลว่าทำไมเศรษฐกิจประเทศไทยยังต้องพึ่งพาภาคส่งออก

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



หนาวน้อยลง

ปัญหาโลกร้อนที่กำลังส่งผลทั้งฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นสร้างผลกระทบใหญ่หลวงให้กับระบบนิเวศล่าสุด นักวิทยาศาสตร์พบว่า ฤดูหนาวนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นด้วย และจะส่งผลร้ายเช่นกัน

ดร.ไค คอร์นชูเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ ประจำมหาวิทยาลัยโคโลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ระบุว่าอุณหภูมินั้นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของพืชและสัตว์ เช่น นก แต่ระบบดังกล่าวนี้กำลังเพี้ยนหนักขึ้นเรื่อยๆ

ฤดูหนาวกำลังมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ยกตัวอย่างเมื่อเดือนก.พ.2564 นั้นเป็นปลายหนาวที่อากาศอุ่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทั้งยังเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องครั้งที่ 16

ผลกระทบจากฤดูร้อนที่ร้อนกว่าปกตินั้นเป็นความแห้งแล้ง ไฟป่า พายุ

รุนแรง และคลื่นความร้อน ส่วนฤดูหนาวที่หนาวน้อยกว่าปกตินั้นจะส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกที่เปลี่ยนไป รวมถึงพายุและลมกระโชกแรงแบบทันทีทันใด

ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วจากเหตุพายุทอร์นาโดหลายลูกถล่มภาคกลางของสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตกว่า 80 ราย เมื่อกลางเดือนธ.ค. เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากการที่อากาศหนาวน้อยลงกว่าปกติ

ยังไม่นับพืชผลทางการเกษตรที่จะน้อยลง โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เชอร์รี่ และลูกแพร์ ที่ต้องการอากาศหนาวเป็นเวลานานที่สุดในการเพาะปลูก ส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารของมนุษย์ลดลง ผลักดันราคาตลาดให้พุ่งสูง

ฤดูหนาวที่หนาวน้อยลงเป็นผลจากช่วงฤดูร้อนมีระยะเวลานานขึ้นจนกินพื้นที่เข้ามาในช่วงของฤดูหนาว

หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ฤดูหนาวที่รู้จักกันก็จะค่อยๆ จางหายไปอย่างไม่วันกลับ

สพาย-กลาส